

Ang kinabukasan ng pangangalagang pangkalusugan ay nasa kamay ng mga Albertan

Enero 16, 2024

Ang gobyerno ng Alberta ay naglulunsad ng isang serye ng mga sesyon ng personal na pakikipag-ugnayan sa buong probinsya kasama ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga Albertan upang makatulong sa paghubog ng hinaharap ng pangangalagang pangkalusugan.

Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na muling ituon ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, hinihikayat ang mga Albertan na magparehistro para sa isa sa mga paparating na sesyon ng pakikipag-ugnayan sa tao, na magsisimula sa Enero 23. Ang mga sesyon na ito ay isang pagkakataon para sa hayagang usapan tungkol sa mga hamon, mga solusyon at mga inobasyon na makakatulong sa pagbuo ng isang mas malakas na sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang pakikipagtulungan sa mga front-line na manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga kasosyo sa rehiyon at mga Albertan ay mahalaga sa paglikha ng isang sistemang pangkalusugan na mas mahusay na sumusuporta sa mga manggagawa at nagpapahusay sa pangangalaga ng pasyente. Ang input, mga karanasan at puna na natanggap mula sa Albertans ay makakatulong na lumikha ng isang mas epektibong sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nariyan para sa mga Albertan kung kailan at saan nila ito kailangan.

"Ang pagtiyak na ang mga Albertan at ang kanilang mga pamilya ay may sistema ng pangangalagang pangkalusugan na tumutugon at maaasahan ay kritikal. Lyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na magkaroon tayo ng mga harapang pag-uusap sa mga front-line na manggagawa, mga pasyente at tagapag-alaga tungkol sa mga hamon na umiiral at kung paano tayo makakabuo ng mas malakas na sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nagsisilbi sa kasalukuyan at hinaharap na mga pangangailangan ng mga Albertan."

Adriana LaGrange, Ministro ng Pangkalusugan

Ang mga miyembro ng gobyerno ng Alberta ay dadalo sa mga sesyon na ito hangga't maaari, kabilang ang Ministro ng Pangkalusugan Adriana LaGrange, Ministro ng mga Nakatatanda, Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan Jason Nixon, Ministro ng Kalusugang Pangkaisipan at Pagkagumon Dan Williams, at Kalihim ng Parliamentaryo para sa Kanayunang Pangkalusugan Martin Long.

"Habang tayo ay bumubuo ng isang sistemang nakatuon sa pagbawi, ang patuloy na pakikipag-ugnayan ay titiyakin ang pinakamahasag na pangangalaga para sa mga nahaharap sa mga hamon sa kalusugan ng isip o dumaranas ng nakamamatay na sakit ng pagkagumon. Ang ating gobyerno ay patuloy na makikipagtulungan sa mga naghahatid ng mga serbisyo para sa mga taong nangangailangan."

Dan Williams, Ministro ng Kalusugang Pangkaisipan at Pagkagumon

"Ang mga sesyon ng personal na pakikipag-ugnayan ay isang mahalagang pagkakataon para sa mga Albertan na magbigay ng kanilang feedback at mga unang karanasan sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Habang hinuhubog natin ang kinabukasan ng ating kalusugan, kalusugan ng isip at patuloy na mga sistema ng pangangalaga, ang mga sesyon na ito ay kritikal, at hinihikayat ko ang lahat na lumahok."

Jason Nixon, Ministro ng mga Nakatatanda, Serbisyon Pangkomunidad at Panlipunan

Ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga miyembro ng publiko ay hinihikayat na magparehistro online para sa isang personal na sesyon sa kanilang lugar. Ang mga karagdagang plano sa pakikipag-ugnayan ay iaanunsyo sa mga darating na linggo. Bilang karagdagan sa mga pampublikong sesyon, magkakaroon ng nakatuong pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng Katutubo at iba pang pangunahing kasosyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang regular na na-update na impormasyon tungkol sa mga bago at patuloy na mga sesyon ng pakikipag-ugnayan ay makikita sa online na pahina ng "Hubugin ang paraan" ng pamahalaan.

Bibisitahin din ni Minister LaGrange ang mga ospital at pasilidad ng matinding pangangalaga sa buong lalawigan sa buong pakikipag-ugnayan na ito at magpapatuloy hanggang sa tagsibol. Maririnig niya mismo mula sa mga klinikal na kawani at front-line na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan habang siya ay kumikilos upang tukuyin ang mga paraan upang gumawa ng parehong panandalian at pangmatagalang pagpapabuti sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan sa lalawigan.

Mabilis na mga katotohanan

- Nagpapalano ang Alberta Health ng higit sa 40 personal na sesyon ng pakikipag-ugnayan simula Enero 23 at tataakbo hanggang Abril 2024. Ang kumpletong listahan ng mga lokasyon at iskedyul ay makikita online.
- Anim na mga virtual town hall ang ginanap sa ngayon, na may humigit-kumulang 10,000 kalahok.

- Mahigit sa 16,000 manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at Albertans ang nagbigay ng puna sa pamamagitan ng online na mga tool sa pakikipag-ugnayan hanggang sa kasalukuyan.

Kaugnay na impormasyon

- [Muling Pagtutuon ang pangangalaga sa kalusugan sa Alberta](#)
- [Hugis ang Paraan - Muling Pagtutuon ng Tab](#)

Mga kaugnay na balita

- [Hubugin ang kinabukasan ng iyong pangangalagang pangkalusugan](#) (Dis.12, 2023)
- [Pagtawag sa lahat ng Albertans upang tumulong sa paghubog ng pangangalagang pangkalusugan](#) (Nob. 21,2023)